

Số: 76/BC-PKT

Vĩnh châu, ngày 14 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười một của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Công văn số 3379/UBND-NC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị cử tri.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phòng Kinh tế báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

1. Về sản xuất nông nghiệp

Cần quan tâm nhiều hơn nữa, đề ra nhiều giải pháp nhằm bình ổn giá cả; kiểm soát tốt giá cả vật tư đầu vào, tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản thế mạnh của địa phương, nhất là tôm và hành tím thương phẩm.

- Giải pháp nhằm bình ổn giá cả; kiểm soát tốt giá cả vật tư đầu vào:

Ngày từ đầu năm 2023 Phòng Kinh tế đã tham mưu cho UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 14/02/2023 về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu năm 2023.

Đề đơn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Phòng Kinh tế đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-KT ngày 24/02/2023 và Công văn số 390/KT-ATTP ngày 05/9/2023 về việc kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở theo Thông tư số 17/2018/TT-BNN&PTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.

Để đảm bảo quản lý các mặt hàng thuốc thủy hải sản, thức ăn, vật tư nông nghiệp, ngăn chặn hàng kém chất lượng trong thời gian tới, Phòng Kinh tế đã phối hợp với các ngành như Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, Công an thị xã, Quản lý thị trường và UBND các xã, phường lập thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh: phân bón, vật tư nông nghiệp, con giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản trên địa bàn. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gian lận trong kinh doanh như: không niêm yết giá, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm sử dụng trong sản xuất nông nghiệp... góp phần hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất.

- Tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản thế mạnh của địa phương, nhất là tôm và hành tím thương phẩm

Trước tình hình giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định, nhất là đối với hành tím, tôm thương phẩm phòng Kinh tế đã tham mưu cho UBND thị xã đề xuất các ngành chức năng tỉnh có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nông dân, cụ thể: đề xuất vận động doanh nghiệp tổ chức liên kết hỗ trợ tiêu thụ hành tím của nông dân; đề nghị Sở Công thương hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản của thị xã Vĩnh Châu, trong đó có nội dung hỗ trợ kết nối tiêu thụ hành tím trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ tôm cho các HTX thủy sản trên địa bàn với các Công ty, doanh nghiệp chế biến thủy sản trong và ngoài tỉnh. Trong thời gian tới Ngành sẽ tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ người dân trong khâu tiêu thụ sản phẩm thông qua việc tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ sản phẩm từng bước hình thành được chuỗi liên kết trong sản xuất, giúp người dân yên tâm trong sản xuất. Cùng cố, thành lập mới các HTX sản xuất, cung ứng dịch vụ; Ứng dụng các mô hình sản xuất mới như tưới tiết kiệm nước, tưới phun để giảm chi phí sản xuất; hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản thông qua việc truy xuất nguồn gốc bằng tem điện tử, chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa...

2. Về nước sạch sinh hoạt

- Khóm Trà Niên đề nghị kéo nước sạch từ Đình Khánh Hòa đến giáp Huyện lộ 41 khóm Bung Tum chiều dài 3.000m. Khóm Lắm Thiết đề nghị kéo nước sạch khu vực Giồng Chát chiều dài 1.500m. Khóm Huỳnh Thu đề nghị kéo nước sạch từ cầu 5 Hoàng đến giáp kênh Bung tum chiều dài 1.000m; từ cầu Thanh Niên đến giáp khóm Kinh Mới Đông chiều dài 1.500m. Lắp đặt thêm trạm cấp nước sạch khu vực 2 ấp Tân Nam - Nô Puôl vì hiện nay trạm cấp nước tại ấp Nô Puôl không đủ để phục vụ cho người dân và chất lượng nước có mùi hôi, phèn.

Các nội dung đề nghị kéo nước sạch của phường Khánh Hòa và xã Lai Hòa, phòng Kinh tế xin ghi nhận và đề nghị Trung tâm Nước sạch và VSMTNT thực hiện các công trình trên theo hình thức xã hội hóa (theo Công văn số 2969/UBND-KT ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện xã hội hóa các công trình cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng). Trong đó, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT thực hiện cung cấp vật tư đường ống cấp nước và nhân công kỹ thuật lắp đặt đường ống, chính quyền địa phương vận động các hộ dân trên tuyến tham gia ngày công lao động đào – lắp đường rãnh đặt đường ống nước, các vật kiến trúc, sân nền, hoa màu (nếu có) bị ảnh hưởng trong quá trình thi công thì được xem là phần đóng góp ủng hộ của người dân. Trung tâm cân đối và huy động nguồn lực để thực hiện theo tiến độ vận động xã hội hóa của địa phương.

- Lắp đặt thêm trạm cấp nước sạch khu vực 2 ấp Tân Nam - Nô Puôl:

Công trình xây dựng mới Trạm cấp nước tập trung xã Vĩnh Tân thuộc “Dự án thành phần số 02: Các công trình cấp nước tập trung nông thôn tỉnh Sóc Trăng

thuộc Dự án Công trình trữ nước và hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tại các vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn” được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1962/QĐ-BNN-TL ngày 19/5/2023. Công trình có công suất thiết kế 1.200m³/ngày đêm với tổng chiều dài tuyến ống mở rộng là dài 35.030 mét, phục vụ cho người dân trên địa bàn xã Vĩnh Tân (trong đó bao gồm khu vực 02 ấp Tân Nam – Nô Puôl). Hiện nay dự án đang trong giai đoạn thực hiện khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng. Dự kiến trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt và tổ chức đấu thầu xây dựng trong quý I/2024, tổ chức triển khai thi công trong quý II và quý III, quý IV/2024 hoàn thành đưa vào vận hành.

- Đối với việc tăng cường kiểm tra chất lượng nước sạch từ đầu lộ trước Trạm y tế đoạn nhà ông Tha đi vào và đoạn đường đal ngay nhà ô U đến giáp Phường 1.

Phòng Kinh tế xin ghi nhận và sẽ phối hợp với Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh Sóc Trăng, UBND Phường 2 làm việc với Xí nghiệp sản xuất nước sạch số 5, thị xã Vĩnh Châu (thuộc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh Sóc Trăng), UBND Phường 2 để có kế hoạch tăng cường kiểm tra, khảo sát chất lượng nước nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ cho người dân.

3. Về xây dựng chợ

Kiến nghị cần quan tâm đầu tư xây dựng chợ cho xã, hiện nay còn chợ tạm (xã Lạc Hòa).

Văn phòng HĐND-UBND thị xã đã ban hành Công văn số 2489/VP-KT ngày 30/10/2023 chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế, các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân xã Lạc Hòa tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, có ý kiến về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng mới Chợ Lạc Hòa theo nội dung đề nghị tại Công văn số 275/UBND ngày 27/10/2023 của Ủy ban nhân dân xã Lạc Hòa.

4. Thủy Lợi

- Việc 1 số công chưa được xây dựng và nạo vét kiến nghị của người dân như xây dựng mới công Bò Kênh ấp Năm Căn và công Ngã Ba ấp Nô Puôl để phục vụ nuôi trồng thủy sản, nạo vét các tuyến kênh NK2, kênh giáp nhà ông Trà Qnh đến giáp chùa Tham Chu và 1 số tuyến kênh nằm trên địa bàn xã Vĩnh Tân.

+ Đối với công Ngã Ba ấp Nô Puôl:

Ngày 15/11/2022 Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu đã ban hành Công văn số 3042/UBND-KT gửi Sở Nông nghiệp và PTNT về việc xem xét bố trí kinh phí xây dựng hệ thống thủy lợi lấy nước biển vào phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Ngày 12/01/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 83/SNN-CCTL gửi UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình và đề xuất xử lý đề nghị của UBND thị xã Vĩnh Châu về xem xét bố trí kinh phí xây dựng hệ thống thủy lợi lấy nước biển vào phục vụ nuôi trồng thủy sản (trong đó có mở rộng hoặc xây mới công số 5).

Ngày 01/02/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Công văn số 180/UBND-KT về việc về việc xây dựng hệ thống thủy lợi lấy nước biển vào phục vụ nuôi trồng thủy sản; giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND thị xã Vĩnh Châu và các đơn vị tư vấn chuyên môn khảo sát, đánh giá kỹ tác động và đề xuất phương án tối ưu để đề xuất xây dựng hệ thống thủy lợi lấy nước biển vào phục vụ nuôi trồng thủy sản; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết, báo cáo UBND tỉnh khi có đủ điều kiện về nguồn vốn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 180/UBND-KT ngày 01/02/2023, vào ngày 02/3/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT đã khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn chuyên môn khảo sát, đánh giá, lấy ý kiến và đã hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống thủy lợi lấy nước biển vào phục vụ nuôi trồng thủy sản, đã báo cáo UBND tỉnh (Công văn số 890/SNN-CCTL ngày 14/04/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT).

Ngày 21/4/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Công văn số 2113/VP-KT gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư; giao Sở Kế hoạch – Đầu tư phối hợp Sở, ngành có liên quan xem xét đề xuất xử lý của Sở Nông nghiệp và PTNT về đề xuất xây dựng hệ thống thủy lợi lấy nước biển vào phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Ngày 11/5/2023, Sở Kế hoạch - Đầu tư có ban hành Công văn số 1264/SKHĐT-ĐTTĐ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát các hạng mục đầu tư Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi lấy nước biển vào phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Đến ngày 22/5/2023, Sở Kế hoạch - Đầu tư ban hành Công văn số 1376/SKHĐT-ĐTTĐ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về xem xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT; kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn, kinh phí để xây dựng hệ thống thủy lợi lấy nước biển vào phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu với tổng mức đầu tư dự kiến là 120.000 triệu đồng.

Ngày 22/6/2023, Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có ban hành Công văn số 3364/VP-XD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục theo dõi, kiến nghị Trung ương hỗ trợ xây dựng hệ thống thủy lợi lấy nước biển phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

* Căn cứ các Văn bản trên và tình hình thực tế của địa phương, việc đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi lấy nước biển vào phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu tại vị trí Cống số 5, Cống NôPuôl trên kênh Trà Vôn và Đường huyện 48 là cấp bách cần thực hiện sớm. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh phối hợp, với các sở, ngành liên quan và địa phương (UBND thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý Đô thị, UBND xã Vĩnh Tân...) lập dự thảo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi lấy nước biển phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tổng mức đầu tư khoảng 120 tỷ đồng, trong đó có xây dựng cống số 05 và cống Ngã Ba áp Nô Puôl; đã báo cáo và tham mưu cho

UBND tỉnh Công văn trình Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án; hiện nay, Trung ương chưa thể cân đối vốn hỗ trợ địa phương.

+ Đối với đầu tư xây dựng công Bồ Kênh ven đê sông xã Vĩnh Tân:

Đối với công này, vào năm 2021 phòng Kinh tế đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi và một số dự án khác để xem xét đầu tư xây dựng mới nhằm phục vụ tốt nhu cầu nuôi thủy sản trên địa bàn, và đã được Dự án ADB đưa danh mục này vào để cấp tỉnh xem xét bố trí vốn triển khai thực hiện; tuy nhiên theo được biết công này chưa thực hiện được, do chưa có nguồn vốn để đầu tư.

Hiện nay, nguồn vốn trung hạn 2021-2025 của ngành Nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT) đã bố trí hết. Qua phản ánh của cử tri, Phòng Kinh tế xin ghi nhận và sẽ tham mưu UBND thị xã phối hợp các cơ quan có liên quan tiếp tục đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất UBND tỉnh tranh thủ các nguồn vốn sớm đầu tư hoặc đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn tiếp theo.

+ Đối với việc xem xét giải quyết Công B10 (kênh Đại Đông):

Qua phối hợp với UBND xã Lạc Hòa tìm hiểu, được biết đây không phải là Công kênh thủy lợi công cộng mà là công qua đường nước của hộ dân trên đường nội bộ thuộc dự án Điện gió Lạc Hòa 2. Khi dự án thực hiện, hộ dân đã tự thỏa thuận với chủ đầu tư dự án; trường hợp này được UBND xã Lạc Hòa trả lời trực tiếp với cử tri.

+ Đối với việc nạo vét các tuyến kênh NK2, kênh giáp nhà ông Trà Qnh đến giáp chùa Tham Chu và 1 số tuyến kênh nằm trên địa bàn xã Vĩnh Tân. Phòng Kinh tế xin ghi nhận và sẽ phối hợp với các phòng, ban ngành có liên quan và UBND xã Vĩnh Tân rà soát lại thật kỹ tính bức xúc cần thực hiện; đồng thời sẽ đề nghị UBND thị xã xem xét bố trí vốn thực hiện nếu thực sự bức xúc.

Nơi nhận:

- HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- UBMTTQVN thị xã;
- Lưu: PKT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Thạch Minh Phư

